

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๕ ๗๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๔๔๕๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งชักชวนแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา และกำหนดระยะเวลาการจัดส่งโครงการ ดังรายละเอียดที่ทราบแล้ว นั้น

เนื่องจากนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มอบหมายให้สำนักงานงบประมาณร่วมกับกรมบัญชีกลาง และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของส่วนราชการ เพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงข้อมูล และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จะได้จัดทำมาตรฐานกลางและรายละเอียดคุณลักษณะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามวัตถุประสงค์การใช้งานเบื้องต้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้โครงการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างชะลอโครงการไว้ก่อน โดยให้รอเกณฑ์มาตรฐานกลางจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยายระยะเวลาการจัดส่งคำขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางแล้วเสร็จ จึงจะได้แจ้งหลักเกณฑ์และกำหนดระยะเวลาส่งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒-๒๑๑๓

โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๐๖๕๖